

ไต้หวันเอเชีย สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการอีกครั้ง จัด เวทีค้นหาคุณภาพเลิศผู้ชนะรางวัล “ประแจทอง ครองใจมหาชน” ประจำปี 2559



ไต้หวันเอเชีย สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการอีกครั้ง จัดเวทีค้นหาคุณภาพเลิศผู้ชนะรางวัล
“ประแจทองครองใจมหาชน” ประจำปี 2559

กรุงเทพมหานคร : ไต้หวันเอเชีย ประเทศไทย (Direct Asia Thailand) เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการอย่าง
ต่อเนื่อง หลังสร้างความศรัทธาอย่างไม่หยุดหย่อน ล่าสุดมีการจัดประกวด “ประแจทองครองใจมหาชน” โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดตั้งแต่การซื้อไปจนถึงการซ่อม และเพื่อให้ผู้/ศูนย์ที่เป็น
พันธมิตรอันดีกับไต้หวันเอเชียได้รับรางวัลและการกียรติคุณจากผู้บริโภคโดยตรง โดยในปีนี้จะจัดให้มีขึ้น
3รอบด้วยกัน ในรอบแรกนี้มีผู้และผู้ซ่อมมากมายจากทั่วประเทศเข้าร่วมมิชชั่นสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อผู้บริโภค
เตรียมประกาศรางวัลครั้งที่ 1 ในปลายเดือนมิถุนายนนี้

ขณะนี้พร้อมเดินแคมเปญต่อเนื่องในรอบที่ 2 นายอิติป โอคุร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ไต้หวันเอเชีย
(ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากชาย) พร้อมด้วย นางสาว ชลธิชา แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จาก
ชาย) และ นายสุวิทย์ บุญสนอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการงานเคลม (ที่ 3 จากชาย) ลงพื้นที่สำรวจมาตรฐานผู้
บริการทั่วประเทศ เพื่อการันตีผู้ดี ที่เข้าร่วมโครงการ สร้างมาตรฐานใหม่และตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูง
สุด ณ บริษัท เท็น ฮอนต้า ออโตโมบิล จำกัด โดยมีผู้บริหาร อาทิ นางสาวธนิภา รุ่งชนเกียรติ ผู้อำนวยการ บริษัท
เท็น ฮอนต้า ออโตโมบิล จำกัด (ที่ 5 จากขวา) นาย ธน รุ่งชนเกียรติ ผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากขวา) นาย ศราวิช
ไชยมังกร รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นาย พงศ์สันต์ แสงเงิน ผู้จัดการฝ่ายบริการ (ที่ 2 จากขวา) ยินดี
ร่วมแคมเปญ “ประแจทองครองใจมหาชน” ในครั้งนี้ด้วย

การประกวดรอบที่ 2 นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 และประกาศผลเดือนกันยายน 2559 โดย ผู้คุณภาพ
ทั่วประเทศที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งทางไต้หวันเอเชีย ประเทศไทย จะทำการสำรวจ
คะแนนความนิยมของลูกค้าหลังเข้ารับบริการงานซ่อม ด้วยเกณฑ์วัดผลมาตรฐาน 3 ข้อ คือ 1) คะแนนคุณภาพ
งานซ่อม 2) คะแนนการซ่อมเร็ว 3) คะแนนบริการของพนักงานที่ผู้ โดยผู้ที่ได้รับการให้คะแนนสูงสุดจะได้รับ ถ้วย
รางวัล “ประแจทองครองใจมหาชน” พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ขอเชิญทุกผู้/ศูนย์ ร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดที่โทร. 02-6277788

เกี่ยวกับ บริษัท ใต้เร็ด เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

DirectAsia Thailand ดำเนินงานภายใต้ 2 บริษัท เป็นตัวแทนประกันภัยดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเป็นบริษัทให้บริการประกันภัย

DirectAsia ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นบริษัทในเครือ DirectAsia ก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2010 และ เป็นส่วนหนึ่งของ Hiscox Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลก ก่อตั้งเมื่อปี 1901

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

- ศูนย์บริการลูกค้า และ สำนักงานใหญ่ ชั้น 20 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน
- โทร. 02-6277777 ให้บริการทุกวัน
- www.DirectAsia.co.th เช็คเบี้ยประกันและรับใบเสนอราคาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
- Youtube Channel : DirectAsia ใต้เร็ดเอเชีย
- Facebook Page : DirectAsia.com Thailand

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ แบรินต์ คอมมิวนิเคชั่น : ยู โทร. 091-442-6415 โบว์ โทร. 085-596-1956